

zero-length launching — (*)**การปล่อยที่จุดศูนย์**

เทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งทำให้อาวุธปล่อยหรืออากาศยานหลุดจากเครื่องปล่อยตอนเริ่มต้นเคลื่อนที่

zero point —**จุดศูนย์กลางระเบิด**

ตำบลที่ของศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ ณ ขณะระเบิด จุดศูนย์กลางระเบิดอาจอยู่ในอากาศ หรือบน หรือใต้ผิวพื้นของพื้นดินหรือน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการระเบิด และดังนั้นจุดศูนย์กลางระเบิดจึงแตกต่างจากศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดิน

zone I (nuclear) —**เขต ๑ (นิวเคลียร์)**

พื้นที่เป็นวงกลม ที่กำหนดขึ้นโดยใช้ระยะนิรภัยต่ำสุด ๑ เป็นรัศมี และใช้ศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดินที่ต้องการเป็นศูนย์กลางซึ่งกองทัพทั้งสี่จะถูกอพยพออกจากพื้นที่นี้ ถ้าการอพยพไม่อาจกระทำได้ หรือถ้าผู้บังคับบัญชาเลือกที่จะเสี่ยงภัยระดับสูง ก็จะต้องมีมาตรการป้องกันสูงสุด

zone II (nuclear) —**เขต ๒ (นิวเคลียร์)**

พื้นที่เป็นวงกลม (เล็กกว่าเขต ๑) ที่กำหนดขึ้นโดยใช้ระยะนิรภัยต่ำสุด ๒ เป็นรัศมี และใช้ศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดินที่ต้องการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในพื้นที่นี้กำลังพลทั้งสี่ต้องมีการป้องกันสูงสุด การป้องกันสูงสุด หมายถึง กำลังพลของกองทัพอยู่ในรถถังที่ปิดฝาถังหรือหมอบอยู่ในหลุมบุคคล โดยมีสิ่งกำบังเหนือที่ศีรษะทำขึ้นเร่งด่วน

zone III (nuclear) —**เขต ๓ (นิวเคลียร์)**

พื้นที่เป็นวงกลม (เล็กกว่าเขต ๑ และเขต ๒) ที่กำหนดขึ้นโดยใช้ระยะนิรภัยต่ำสุด ๓ เป็นรัศมี และใช้ศูนย์กลางการระเบิดบนพื้นดินที่ต้องการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในพื้นที่นี้กำลังพลทั้งสี่ต้องมีการป้องกันชั้นต่ำ การป้องกันชั้นต่ำ หมายถึง กำลังพลของกองทัพนอนราบอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งโดยส่วนผิวหนังทุกส่วนมีสิ่งปกคลุมและมีการป้องกันต่อรังสีความร้อนทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับการป้องกันที่ได้รับจากเครื่องแบบซึ่งสวมไว้สองชั้น

zone of action — (*)**เขตปฏิบัติการ**

พื้นที่ย่อยทางยุทธวิธีในพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งความรับผิดชอบต่อพื้นที่ย่อยนี้ จะถูกมอบให้กับหน่วยทางยุทธวิธี โดยทั่วไปจะใช้กับการปฏิบัติการรุก

ดู sector ด้วย

zone of fire —**เขตการยิง**

พื้นที่หนึ่งซึ่งภายในพื้นที่นี้ หน่วยทางพื้นดินที่กำหนดหรือเรือยิงสนับสนุนจะทำการยิง หรือเตรียมการที่จะทำการยิงสนับสนุน การยิงอาจจะมีหรือไม่มี การตรวจการณ์ก็ได้

ZULU time —**เวลาซูลู**

เวลาปานกลางกรีนิช

ดู Universal Time

ออกแบบและพิมพ์ที่



บริษัท เสด็จการพิมพ์ (2541) จำกัด

๑๑๕ ซ.วัดอัมพวัน ถ.พระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๓๑๓๑-๔

ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา นายวิฑูรย์ สุขแดง : ๒๕๔๘